



“Join Us
inspire
you”



VỀ ĐẠI VIỆT GROUP

Đại Việt Group (DVG) là đơn vị phát triển các dự án thông tin hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ, Truyền thông – Marketing và Quảng cáo.

Với Sứ mệnh “Đóng góp tích cực cho cộng đồng”, DVG luôn mong muốn tạo ra những sản phẩm tốt nhất và đưa trí tuệ của người Việt đến gần nhất với thị trường thế giới. Môi trường làm việc năng động, đa văn hóa, nhân văn đã tạo nên nền tảng vững chắc về con người để tạo ra những dịch vụ và cung cấp các giải pháp công nghệ tốt nhất cho khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

DỰ ÁN CỦA
ĐẠI VIỆT
GROUP



Dự án Auto Portal (AP) - Hệ thống các cổng thông tin tổng hợp về mua bán xe hơi được phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới.



Kênh thông tin số 1 về ô tô

Dự án oto.com.vn - Kênh thông tin hàng đầu trên thị trường về mua bán xe hơi trực tuyến tại Việt Nam



Chobrod.com tại Thái Lan: chợ xe online có lượng truy cập hàng đầu tại xứ sở chùa Vàng.



Cintamobil.com tại Indonesia: Website dẫn đầu về lượng truy cập mỗi tháng tại Indonesia với 4 triệu lượt truy cập và 18 triệu người xem trang hàng tháng.



Philkotse.com tại Phillipines: Nền tảng thông tin hàng đầu về ô tô tại Phillipines, Philkotse sở hữu 2,7 triệu lượt truy cập mỗi tháng và gần 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.



Naijauto.com tại Nigeria: Cổng thông tin mua và bán xe ô tô được tin cậy nhất tại Nigeria trên nền tảng Website và Facebook với hơn 150,000 tài khoản follow fanpage.



Automexico.com tại Mexico: Top 1 tại Mexico về lượng organic traffic và là trang web có số lượng tin rao bán ô tô lớn nhất tại Mexico.



Indianauto.com tại Ấn Độ: top 5 website về tin hơi có lượng tin rao nhiều nhất, lượt traffic hơn 1.5tr/tháng.



Next Wave: Hoạt động trong lĩnh vực marketing agency chuyên nghiệp, cung cấp trọn gói dịch vụ tích hợp cho khách hàng. Bên cạnh đó, Next Wave cũng bắt đầu vươn mình ra các quốc gia khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ... với các dự án phát triển cộng đồng, mạng xã hội và giải trí.



ODP - Dự án phi lợi nhuận về giáo dục sớm ở trẻ, được cố vấn thường xuyên bởi các chuyên gia thế giới trong lĩnh vực giáo dục sớm, cung cấp các nguồn thông tin khoa học chính thống song song với các phương pháp thực tiễn hiện đại, thân thiện, hữu ích giúp cho bậc phụ huynh dễ dàng hơn trong việc giáo dục sớm dành cho trẻ em.